

CHUYÊN ĐỀ
ÔN TẬP THI VÀO 10 MÔN TIẾNG ANH 9 LIÊN TRƯỜNG
THCS NGỌC THỤY – ĐỨC GIANG – GIA QUẤT

Thực hiện phong trào “*Nhà trường cùng chung tay phát triển - Thầy cô cùng sẻ chia trách nhiệm*” giai đoạn 2022 - 2025 của Ngành GD&ĐT quận Long Biên. Thực hiện Kế hoạch số 54/KH-THCS Gia Quất ngày 05/10/2022 về việc giao lưu, học tập kinh nghiệm với trường THCS Ngọc Thụy, THCS Đức Giang năm học 2022 - 2023 nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và thi tuyển vào lớp 10 THPT.

Chiều thứ Năm ngày 27/4/2023, nhóm Tiếng Anh thuộc tổ Năng khiếu trường THCS Ngọc Thụy đã thực hiện tiết chuyên đề ôn tập thi vào 10 THPT môn Tiếng Anh liên trường với nội dung “**Conditional sentences (Câu điều kiện)**”. Chuyên đề do cô giáo **Lưu Thị Thanh Minh** và các em học sinh lớp 9A6 thực hiện. Tới dự chuyên đề có cô giáo **Nguyễn Thị Bích Hồng** - Phó hiệu trưởng nhà trường, các thầy cô giáo trong nhóm Tiếng Anh của 03 trường **THCS Ngọc Thụy, THCS Đức Giang** và **THCS Gia Quất**.

Chuyên đề được xây dựng với mục tiêu giúp học sinh ôn tập kiến thức về câu điều kiện loại 1,2, các dạng bài về câu điều kiện và rèn học sinh kỹ năng làm tốt các dạng bài liên quan đến câu điều kiện loại 1,2. Tiết học đã ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin và đồ dùng dạy học vào ôn tập, giảng dạy cho học sinh. Cô giáo **Thanh Minh** cũng đã tổ chức cho học sinh làm bài Test trên phiếu tô trắc nghiệm để rút kinh nghiệm cho các con các thao tác tiến hành với phiếu tô môn thi trắc nghiệm.

Tiết dạy chuyên đề đã nhận được những nhận xét, đóng góp tích cực từ các thầy cô giáo trường THCS Đức Giang và THCS Gia Quất. Các thầy cô giáo tham dự đều đánh giá cao sự chuẩn bị, tác phong sư phạm, trình độ chuyên môn, sự tận tâm của cô giáo và thái độ học tập tích cực của học sinh.

Tại buổi sinh hoạt chuyên môn liên trường, tổ nhóm Tiếng Anh của 03 nhà trường cũng đã chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác ôn tập, củng cố kiến

thức và rèn kĩ năng làm bài cho học sinh khối 9 ôn thi vào lớp 10 THPT ở bộ môn Tiếng Anh 9 rất cởi mở và chân thành.

Buổi sinh hoạt liên trường đã kết thúc tốt đẹp trong không khí thân tình. Hoạt động ý nghĩa này sẽ được tổ chức thường xuyên để góp phần đổi mới phương pháp ôn tập thi vào lớp 10 THPT, nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, chất lượng giáo dục của 03 nhà trường và tăng cường tình đoàn kết, hợp tác giữa các nhà trường.

Dưới đây là một số hình ảnh tiết chuyên đề:



*Cô giáo Thanh Minh và các con học sinh lớp 9A6
trong tiết chuyên đề*



*Cô giáo Nguyễn Thị Bích Hồng – Phó hiệu trưởng nhà trường
tặng hoa chúc mừng cô Minh sau tiết chuyên đề*



Các thầy cô giáo Tiếng Anh của 3 nhà trường chụp ảnh lưu niệm

Tác giả: Nguyễn Thị Hiếu – Tổ phó tổ Năng khiếu